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6. fundur nefndar um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss 
haldinn í fundarherbergi 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 14. janúar 2019 og 

hófst hann kl. 11:00.

Fundinn sátu:
Kristján Þór Kristjánsson aðalmaður, Sif Huld Albertsdóttir aðalmaður og 
Sigurður Jón Hreinsson aðalmaður.

Embættismenn:
Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs og Margrét 
Halldórsdóttir, sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs. 

Fundargerð ritaði:  Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs.

Dagskrá:
1. Uppbygging knattspyrnumannvirkja á Torfnesi - 2017010066

Lagðar fram líftímakostnaðargreiningar fyrir einangruð og óeinangruð 
knattspyrnuhús, upphituð í 5 og 10 gráður, frá Verkís hf., dagsettar 14. og 27. 
desember 2018. Einnig lagður fram tölvupóstur frá Gunnari Kristjánssyni, fulltrúa 
Verkís hf., dagsettur 3. janúar 2019, varðandi stærðir húsnæðisins.
Nefndin felur tæknideild Ísafjarðarbæjar að óska eftir greiningu á kostnaði við 
byggingu óeinangraðs knattspyrnuhúss sem uppfyllir kröfur KSÍ, annarsvegar 
46mX61m að innanmáli og hinsvegar 46mX70m.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:00
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